

## HUYỆN LỆ THỦY VỚI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM

### ĐẶNG THÙY TRANG

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Bình

**X**ây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi đang là hướng đi mới giúp người nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững. Với một địa phương có thế mạnh về nông nghiệp như huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa là việc làm hết sức cần thiết. Những bước đi ban đầu cho thấy huyện Lệ Thủy đang nỗ lực để xây dựng các mô hình chuỗi nông sản an toàn, hướng tới xây dựng mỗi xã một sản phẩm.

Trong quá trình xây dựng nông thôn huyện Lệ Thủy đã triển khai thực hiện tốt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) để tạo thương hiệu cho mỗi vùng quê. Thực hiện đề án này, huyện đã tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn với đẩy mạnh các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch có tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn theo hướng gia tăng giá trị. Là một địa phương phát triển về nông nghiệp, được mệnh danh là huyện lúa của tỉnh Quảng Bình nên việc nâng cao tỷ trọng sản xuất nông nghiệp luôn được địa phương đặt lên hàng đầu. Đối với thương hiệu gạo sạch Lệ Thủy, huyện đã xây dựng lộ trình hướng đến đạt chuẩn OCOP từ năm 2012. Trong đó, Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lộc Thượng (xã An Thủy) thực hiện điem với gần 270ha giống lúa V6.

Để tạo đà cho sản phẩm gạo Lệ Thủy có chỗ đứng trên thị trường, UBND huyện đã hỗ trợ 110 triệu đồng cho HTX để đầu tư máy xay xát, nhà xưởng, hoàn tất các thủ tục đăng ký nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm. Loại gạo này sạch, dẻo, thơm hơn nhiều loại gạo sản xuất thông thường và được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Quảng Bình cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Chi cục



Giống cam mật được trồng trên vùng gò đồi huyện Lệ Thủy

Ảnh: Đ.T.T

Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Bình xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Đây là điều kiện để lúa gạo Lệ Thủy thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường tiêu thụ và hướng tới chuẩn OCOP.

Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, nội dung xây dựng khu vườn mẫu phù hợp với từng tiểu vùng ở Lệ Thủy được đề ra nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của huyện Lệ Thủy. Đi kèm đó là khung tiêu chí khu vườn mẫu do UBND huyện ban hành được triển khai thực hiện từ giữa năm 2018. Năm 2015, gia đình ông Hoàng Đại Vương, thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy được Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh hỗ trợ 250 cây giống cam mật, phân bón và kỹ thuật canh tác theo Dự án khôi phục giống cam mật của tỉnh Quảng Bình để trồng thí điem.

Sau hơn 4 năm cải tạo khu vườn tạp, giờ đây, ông đã bắt đầu thu hoạch lúa cam mật đầu tiên. Hơn 250 gốc cam xanh mướt, trĩu quả là thành quả xứng đáng mà vợ chồng ông có được sau bao tháng ngày miệt mài lao động. Ưu điem của giống cam mật này là trái to, mọng nước, vỏ mỏng, dễ tách, ruột vàng và có mùi thơm, vị

ngọt đặc trưng nên rất được thị trường ưa chuộng, đầu ra ổn định.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Lệ Thủy có khá nhiều hộ nông dân trồng cam theo kiểu “vườn mẫu”, giống cam được mọi người chọn trồng là cam chanh Vũ Quang, Hà Tĩnh và giống cam mật.

Riêng tại xã Mai Thủy đã có trên 10 hộ trồng giống cam mật giá trị này. Ngoài ra, các xã Trường Thủy, Thái Thủy, Dương Thủy, Tân Thủy và một số xã khác cũng đã bắt đầu đưa vào trồng.

Nhằm tạo lợi thế cho các sản phẩm, Lệ Thủy chủ động đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản. Nhiều hình thức được thực hiện như hỗ trợ các cơ sở, đơn vị sản xuất trưng bày tại các gian hàng hội chợ triển lãm, hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết các chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, Lệ Thủy đã có 22 xã đăng ký với 34 sản phẩm và nhóm sản phẩm. Theo đó, Lệ Thủy vẫn duy trì hiệu quả các sản phẩm đã có thương hiệu, như: Tinh bột nghệ Vân Di; rau Hòa Luật Nam (xã Cam Thủy); mướp đắng sạch của tổ hợp tác sản xuất mướp đắng sạch xã Hưng Thủy; gạo sạch Lệ Thủy của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lộc Thượng; nén Hoa Thủy; gà đồi Lệ Thủy; mè xứng Hiếu Kiên; ớt bột Hồng Thủy; khoai gieo Lâm Hùng (xã Thanh Thủy)... Theo đó, những sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cụ thể được huyện Lệ Thủy tập trung phát triển căn cứ vào thế mạnh của từng địa phương và là những sản phẩm có thị trường rộng mở.

Ngoài ra, một số sản phẩm mới đang dần khẳng định vị thế, như: các sản phẩm tinh dầu; cam mật Lệ Thủy... Đây hầu hết là sản phẩm được kết nối thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác. Những chuỗi sản phẩm mà huyện đang xây dựng chủ yếu là thực phẩm sạch và nông sản an toàn, hoàn toàn không hóa chất, không chất bảo quản.

Đến nay Văn phòng Nông thôn mới và OCOP huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã lựa chọn và đang phối hợp



Gạo sạch Lệ Thủy phần đầu đạt chuẩn OCOP trong thời gian tới

Ảnh: Đ.T.T

với VNPT Quảng Bình hỗ trợ 15 sản phẩm về nhãn mác, bao bì, logo và tem truy xuất nguồn gốc. Dự kiến khi hoàn thành thì các sản phẩm này sẽ đạt tiêu chuẩn 3 sao theo bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP.

Các sản phẩm OCOP sẽ góp phần quan trọng trong việc khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường, qua đó tạo điều kiện để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Song, thực tế mà nói, việc sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Lệ Thủy nói riêng mới chỉ dừng lại ở từng công đoạn riêng lẻ, hầu hết đi từ khâu sản xuất sau đó trực tiếp ra thị trường tiêu thụ, chưa hình thành được mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm một cách bài bản, có tính bền vững lâu dài. Chính vì vậy, việc phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm là hướng mở để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tránh những rủi ro cho người nông dân. Để có thể xây dựng được mô hình chuỗi liên kết, chính người nông dân cần phải thay đổi tư duy, nhận thức về cách thức sản xuất, đồng thời cần có sự quan tâm đúng mức của các cấp, các ngành, nhất là xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản ■